

Từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 6 năm 2016, tại xã đảo Tân Hiệp, Huyện An đã diễn ra nhiều sự kiện và hoạt động sôi nổi nhằm hưởng ứng ngày Môi trường tháng giêng 5/6, ngày diễn đàn tháng giêng 8/6 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016.

Theo đó, vào tối ngày 4 tháng 6, tại Trung tâm đón tiếp du khách (thôn Cầm, xã Tân Hiệp); Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị đóng quân trên đảo đã tổ chức buổi sinh hoạt giao lưu và phát động hưởng ứng kỷ niệm các sự kiện nêu trên, với mục đích giới thiệu đến du khách cũng như công đồng hiểu hơn về lịch sử và ý nghĩa ngày Môi trường tháng giêng, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.



Hình 1: Đồng đảo chủ nhân sĩ và bà con nhân dân trên đảo tham gia buổi sinh hoạt giao lưu và phát động

Thay mặt cho đơn vị tổ chức, bà Trần Thị Hồng Thúy – Giám đốc BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã phát biểu, kêu gọi các ngành địa phương và du khách tích cực tham gia hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6.



Hình 2: Bà Trần Thị Hồng Thúy, Giám đốc BQL Khu BTB Cù Lao Chàm phát biểu kêu gọi các địa phương tham gia hưởng ứng ngày MT Thế giới

Cũng chính trong buổi tối này, mặt chương trình sinh hoạt giao lưu văn nghệ với chủ đề về cách mạng, tình yêu quê hương đất nước và biển đảo đã được diễn ra với sự tham gia của các giới trẻ địa phương. Đặc biệt, nhân chuyến công tác tại Cù Lao Chàm, Đoàn nghệ thuật Cựu chiến binh số 308 đơn vị Tp Hồ Chí Minh đã tham gia giao lưu với

chương trình, và phục vụ bữa tiệc chiêu đãi cho du khách và công nhân.



Hình 3: Một số hình ảnh trong phần giao lưu của Đoàn nghệ thuật số đoàn 308

Đến sáng ngày 5 tháng 6, BQL Khu BTB phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị đóng quân trên đảo và các công ty du lịch, công nhân địa phương đã cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ hoạt động nhằm hưởng ứng cũng như thiết thực hành động bảo vệ môi trường. Trong đó vào sáng sớm, các lực lượng phân chia theo các nhóm để thu góp rác thải trên mặt nước và đẩy bãi rác phía trước Bãi Làng và Cù Cù.



Đội lữ quân sự của Hải quân Việt Nam đã bắt được nhiều loài sứa biển quý hiếm để bảo tồn và nghiên cứu.



Ngày 07/06/2016, Ủy ban Nhân dân xã Cù Lao Chàm đã tổ chức Ngày Môi trường tháng Giêng 5/6 diễn ra tại Cù Lao Chàm. Đây là một hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân địa phương. Trong ngày, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức nhiều hoạt động như: thi đua dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, và các trò chơi dân gian. Các hoạt động này đã thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần làm sạch môi trường sống và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân địa phương.